

บางกอกแอร์เวย์สและเอมิเรตส์ ประกาศความร่วมมือเที่ยวบินร่วม

กรุงเทพฯ / 5 สิงหาคม 2558 - สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (PG) และสายการบินเอมิเรตส์ (EK) ประกาศความร่วมมือการทำเที่ยวบินร่วม (Codeshare) ในเส้นทางบินภายในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้บริการโดยบางกอกแอร์เวย์ส โดยเที่ยวบินที่ทำการบินร่วมจะเปิดให้ทำการสำรองที่นั่งและเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ความร่วมมือการให้บริการเที่ยวบินร่วมในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ ในการต่อเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางต่อไปยังเส้นทางบินอื่นๆ ของบางกอกแอร์เวย์สแล้ว ผู้โดยสารของเอมิเรตส์ยังจะได้รับความสะดวกสบายจากบริการเหนือระดับจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์สอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น บริการเช็ครูสัมภาระจากสนามบินต้นทางไปจนถึงสนามบินปลายทาง สิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารของบางกอกแอร์เวย์ส ณ สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอื่นๆ ที่ทางสายการบินฯ มีให้บริการ ตลอดจนบริการอาหารบนทุกเที่ยวบิน

ผู้โดยสารสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส รวมถึงจุดหมายปลายทาง และการบริการต่างๆ ได้ที่ www.bangkokair.com

#####

เกี่ยวกับบางกอกแอร์เวย์ส

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (www.bangkokair.com) ได้รับรางวัลสายการบินระดับภูมิภาคยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของโลกและของเอเชีย ประจำปี 2557 จาก Skytrax โดยให้บริการด้วยสโลแกน "ASIA'S BOUTIQUE AIRLINE" ที่สื่อถึงความเป็นสายการบินแห่งความประทับใจของเอเชีย เป็นสายการบินเอกชนรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2511 ปัจจุบันสายการบินฯ ให้บริการนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกไปยังจุดหมายปลายทางกว่า 20 แห่งทั้งในประเทศไทยและในทวีปเอเชีย ซึ่งรวม เกาะสมุย ภูเก็ต ตรวด (เกาะ ช้าง) และมัลดีฟส์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชายหาดอันสวยงามและมีชื่อเสียงของประเทศไทยและของโลก และยังรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก ได้แก่ สุโขทัย หลวงพระบาง และเสียมราฐ (อังกอร์วัด) ปัจจุบันบางกอกแอร์เวย์สมีเครื่องบิน ทั้งหมด 29 ลำ ประกอบด้วย ATR 72-500 จำนวน 8 ลำ ATR 72-600 จำนวน 2 ลำ Airbus 320s จำนวน 8 ลำ และ Airbus 319s จำนวน 11 ลำ

เกี่ยวกับสายการบินเอมิเรตส์

สายการบินเอมิเรตส์ (www.emirates.com/th) หนึ่งในสายการบินระดับนานาชาติที่มีความเติบโตทางด้านธุรกิจสายการบินสูงสุด เชื่อมโยงกรุงเทพและดูไบ ด้วยบริการบริการ 42 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป สายการบินเอมิเรตส์จะเปิดให้บริการเที่ยวบิน A380 เป็น 3 เที่ยวบินทุกวัน จากกรุงเทพฯ-ดูไบ เอมิเรตส์ให้บริการไปยัง 148 เส้นทางใน 83 ประเทศทั่วโลก ประกาศผลกำไร 622 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับปีงบประมาณ 2555-2556 เอมิเรตส์ปฏิบัติการด้วยฝูงบินขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเครื่องบิน Boeing และ Airbus ทั้งหมด 232 ลำ มีเครื่องบินรองรับอีกทั้งหมด 283 ลำ ณ ปัจจุบัน และเป็นสายการบินที่ให้บริการด้วยฝูงบิน A380 ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สายการบินเอมิเรตส์มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยตั้งแต่ได้เข้ามาให้บริการเที่ยวบินแรกสู่กรุงเทพในปี 2533 ตั้งแต่นั้นมาก็ได้สนับสนุนการค้า และการท่องเที่ยวในประเทศไทยและเส้นทางอื่นๆ อีกมากมายในเครือชาย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 เป็นต้นไป เอมิเรตส์จะมีศักยภาพในการขนส่งสินค้าถึง 750 ตันต่อสัปดาห์ต่อเที่ยวบิน สายการบินได้ให้บริการด้วยเครื่องบิน A380 ระหว่าง ดูไบ-กรุงเทพ และ กรุงเทพ-ฮ่องกง ตั้งแต่ปี 2552 โดยได้ต่อยุ่ความสำเร็จในประเทศไทยด้วยการเปิดให้บริการเที่ยวบินเป็นประจำทุกวันสู่ภูเก็ตเมื่อเดือนธันวาคม 2555 ทั้งนี้สายการบินเอมิเรตส์ยังเป็นสายการบินผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ รายการกอล์ฟ ไทยแลนด์ โอเพ่น